

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานสภา

เมื่อเพื่อนสมาชิก มากันครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มเปิดการประชุมในวันนี้ครับ ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ร้องขอให้นายอำเภอบ้านนาสาร เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และนายอำเภอได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจำเป็น เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งในวันนี้ คือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผมขอเข้าระเบียบวาระเลยครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ มีส่วนไหนต้องแก้ไขหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อแก้ไข ในการนี้จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม ซึ่งท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ผ่านการรับรองจากสภาฯ แห่งนี้โปรดยกมือ
มติที่ประชุม	สมาชิกสภาฯ รับรอง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ	สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา มีมติรับรอง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องกระทู้ถาม
ประธานสภาฯ	ไม่มีท่านใดยื่นกระทู้ถามในครั้งนี้
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่เสนอใหม่
	๔.๑ เรื่องพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
ประธานสภาฯ	เข้าสู่วาระที่ ๔.๑ เรื่องพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนชี้แจงครับ
นายเสกสรรค์ณ กาโท	เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนทุกท่าน
นายก อบต.ลำพูน	ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต. ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑ เรื่องการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เป็นแผนที่ใช้สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาของ อบต. โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ” ได้อย่างแท้จริง ขอให้เพื่อนสมาชิกดูรายละเอียดได้จากร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่อยู่ในมือของสมาชิกทุกท่านได้เลยครับ

- ประธานสภาฯ จากที่ท่านนายกได้ชี้แจงเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารในมือของเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยบ้างครับ
- นายปรีชา เนื่องเกตุ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนทุกท่าน ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับ ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ ของ อบต.ลำพูน จะจัดทำครั้งละ ๓ ปี แต่จะมีการปรับปรุงทุกปี และการทำแผนพัฒนาสามปีฯ นั้น จะต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนา เข้ามาร่วมอยู่ด้วย แผนยุทธศาสตร์ฯ คือกรอบและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.ลำพูน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติเห็นชอบ เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบ นายก อบต.ลำพูน ก็จะประกาศใช้ และจัดส่งให้แก่อำเภอและจังหวัดต่อไปครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทุกท่านก็ได้ทราบรายละเอียดจากทั้งท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติม ผมจะขอมติเลยครับ สมาชิกท่านใดเห็นว่าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) ผ่านมติสภาฯ แห่งนี้ ขอให้ยกมือด้วยครับ
- มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
- ประธานสภาฯ ต่อไปวาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของ อบต. ลำพูน ซึ่งร่างแผนพัฒนาสามปีฯ ได้มาจากการลงประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แล้วรวบรวมมาจัดทำเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีการปรับปรุงแผนฯ เป็นประจำทุกปี ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
- นายเสกสรรณ กาโท นายก อบต.ลำพูน เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนทุกท่าน ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของ อบต.ลำพูน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรและรายได้ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปีขึ้น เพื่อใช้เป็น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้
สอดคล้องกับศักยภาพ ของพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป ขอให้เพื่อนสมาชิกดูที่หน้าที่
๑๘ ครับ แนวทางการพัฒนา จะประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพัฒนากองท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ในส่วนของโครงการพัฒนา ขอให้เพื่อนสมาชิกดูรายละเอียดแต่ละโครงการ
จากในแผนฯ ได้เลยครับ ถ้ามีส่วนไหนเพิ่มเติม ขอให้แจ้งได้ครับ

ประธานสภาฯ

จากที่ท่านนายกได้ชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รายละเอียด
ตามเอกสารในมือของเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
บ้างครับ

นายภราดร เกษเพชร
สมาชิก อบต. ม.๓

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
ควรเสนอ จากร่างแผนพัฒนาสามปี หน้า ๖๗ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถ
มินิบัส และรถกระเช้าไฟฟ้า สามรายการนี้ แต่ที่ผมเคยพูดบ่อยๆ คือรถบรรเทา
สาธารณภัย ไม่มีอยู่ในแผนฯ ครับ และอีกอย่าง คือ รถจัดเก็บขยะ ซึ่งอยากให้
สมาชิกฯ ช่วยกันเสนอเข้าไปในแผนฯ

นายปรีชา เนื่องเกตุ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านภราดรได้เสนอมานั้น ใน
ส่วนของรถบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งไว้ในแผนฯ เรียบร้อยแล้ว คือโครงการจัดซื้อ
รถบรรเทาน้ำอเนกประสงค์ อยู่ในแผนฯ หน้าที่ ๕๑ ครับ แนวทางการพัฒนาการ
จัดระเบียบ สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ข้อที่ ๒๐ ครับ
และรถจัดเก็บขยะ อยู่ในหน้า ๕๙ แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มี
ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อที่ ๑๐ ครับ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติม ผมจะขอมติเลย
ครับ สมาชิกท่านใดเห็นว่าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ผ่านมติสภาฯ
แห่งนี้ ขอให้ยกมือด้วยครับ

- มติที่ประชุม สมาชิกสภา เห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภา และ เลขาธิการสภา
- ประธานสภา ต่อไป วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ขอเชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด ในส่วนของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ครับ
- นายปรีชา เนื่องเกตุ เลขาธิการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนทุกท่าน อบต.ลำพูน มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ มาเพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน ๒ ตัว ตัวแรกจะใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาย ธาร เป็นเครื่องปั้มน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ เดิมที่ศพด. บ้านปลายธาร จะมีปั้มน้ำอยู่ แล้ว แต่เนื่องจากได้ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงจำเป็นต้องซื้อปั้มน้ำตัวใหม่ งบประมาณที่ขอโอน คือ ๗,๐๐๐ บาท ส่วนตัวที่สอง รายละเอียดจะให้ท่านนายก เป็นผู้ชี้แจงครับ
- นายเสกสรรค์ณ กาโท นายก อบต. เรียนท่านประธานฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๓ การพิจารณาโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในบัญชีโอนงบประมาณ รายจ่าย ข้อ ๒.๒ กองช่างมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด ๒๒๐ โวลต์ เป็นเงิน ๔๖,๑๐๐ บาท มอเตอร์ตัวนี้จะใช้เพื่อสูบน้ำจากคลองลำพูน มายังคลองเคา เนื่องจากน้ำในลำคลองแห้ง ทำให้เกษตรกรหลายครัวเรือนในหมู่บ้าน เกิดความ เดือดร้อน ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรใน หมู่ที่ ๑ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อปั้มน้ำครับ รวมเป็นเงินที่จะต้องโอนทั้งสิ้น ๕๓,๑๐๐ บาท รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ท่านรองสมจิตร์ชี้แจงครับ
- นายสมจิตร์ พัฒน์สังวาล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากเดิมท่านนายกปรีชา เพชร รองนายก อบต.ลำพูน ประเสริฐ ได้ติดตั้งท่อเมนตั้งแต่คลองลำพูน ไปยังคลองเคา และเนื่องจากปีนี้เกิด แล้งจัด และปั้มน้ำตัวเดิมเกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อแจกจ่าย ให้แก่ประชาชน เพื่อใช้อุปโภคและการเกษตรได้ จึงมีความจำเป็นต้องซื้อปั้มน้ำตัว ใหม่ พร้อมทั้งตู้ควบคุมไฟครับ
- ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีอะไรสอบถามหรือไม่ครับ
- นายสมโชค นะประสม ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน การจัดซื้อเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน หากหมู่บ้านต้องการด้วยจะทำอย่างไร อย่างเช่น ม.๖ ต้องการสูบน้ำจาก คลองฉวาง ไปยังคลองจอม หรือชาวบ้านจากหมู่ที่ ๓ ต้องการน้ำ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนเช่นกัน เราก็ต้องอุดหนุนทุกหมู่บ้าน เรามีแต่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร แบบนี้ ผมคิดว่าเราให้ความช่วยเหลือจนมากเกินไป
- นายสมจิตร์ พัฒน์สังวาล เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน คือเป็นโครงการเก่าจากท่าน

- รองนายก อบต. ลำพูน นายกปรีชา ที่ได้ต่อท่อไว้ให้แก่เกษตรกร และได้ซื้อเครื่องสูบน้ำไว้ และปีนี้เกิดการแล้งจัดจริงๆ ราษฎรจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือมา ซึ่งผมคิดว่าท่านสมาชิกท่านอื่นจะเข้าใจตรงนี้ครับ
- นายเสกสรรณ กาโห
นายก อบต.ลำพูน เรียนประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมขอชี้แจงว่าถ้าหมู่บ้านใดมีความต้องการ หรือมีความเดือดร้อน และมีความจำเป็น เราก็จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ในทุกๆ ด้านครับ ซึ่งการสูบน้ำจากคลองลำพูนไปคลองเคา เป็นโครงการที่สานต่อมาจากท่านนายกคนเดิม อันที่จริงน้ำก็มีอยู่ แต่ไม่เพียงพอที่จะนำน้ำมาใช้ในการเกษตร เราจึงมีความจำเป็นต้องดูน้ำเพิ่มเติมเพื่อมาช่วยเหลือ ซึ่งในพื้นที่หมู่ที่ ๑ จะมีฝายกั้นน้ำแบบถาวรอยู่แล้วด้วย น้ำสามารถที่จะดูมาเก็บเอาไว้เพื่อส่งให้แก่เกษตรกรได้ อยากให้สมาชิกเข้าใจในส่วนนี้นะครับ ไม่ใช่แค่หมู่ที่ ๑ แต่จะเป็นหมู่ใดก็ได้ ส่วนคลองงอมเราไม่มีฝายกั้นน้ำแบบถาวร หากเราได้สร้างฝายกั้นน้ำแบบถาวร เราก็สามารถช่วยเหลือได้เช่นกัน และราษฎรในหมู่บ้านอื่น ก็ไม่ได้แจ้งความเดือดร้อนมายัง อบต. และในส่วนของคุณค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้เครื่องสูบน้ำ ที่พี่น้องประชาชนก็จ่ายค่าไฟฟ้าเอง อบต. ช่วยเหลือแค่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ครับ
- นายปรีชา เนื่องเกตุ
เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิก ผมขออธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ว่า คลองนี้ มีการกั้นฝายเป็นระยะ เมื่อเราสูบน้ำจากอีกคลองหนึ่งมาเก็บไว้ น้ำจะไม่ได้ไหลไปทันที เดิมทีชาวบ้านก็ใช้เครื่องสูบน้ำของตนเองอยู่แล้ว แต่เนื่องจากช่วงนี้เกิดแล้งหนัก ท่านรองนายกฯ ก็แจ้งให้ผมทราบหลายครั้งแล้ว อีกอย่างไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเพียงแค่อายใดรายหนึ่ง แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือทั้งหมด และการสูบน้ำมาไว้ นั้น เมื่อเรามีฝายก็สามารถเก็บน้ำไว้ได้ หากคลองไหนที่ไม่มีฝาย สูบน้ำมาไว้ น้ำก็ไหลไปหมด ก็ไม่มีประโยชน์ ซึ่งได้ทราบจากท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ แล้วว่าเป็นโครงการเดิมที่สานต่อมาจากท่านนายกฯ คนเก่า ผมก็ได้สอบถามไปยังท่านรองนายกฯ แล้วว่าในส่วนของท่านจะทำอย่างไร ท่านรองฯ ก็ได้แจ้งให้ผมทราบแล้วว่าก็ได้มีการติดตั้งท่อไว้แล้ว เพียงแค่ซื้อเครื่องสูบน้ำตัวใหม่ มาแทนตัวเดิมที่ชำรุดเสียหายไป อีกอย่างเครื่องสูบน้ำตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของชาวบ้าน ก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของ อบต. เช่นเดิม ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ก็คงได้รับฟังรายละเอียดจากท่านปลัดฯ เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งการโอนในครั้งนี้ เป็นการโอนจากหน่วยงานสำนักงานปลัด จากโครงการแข่งขันกีฬาลำพูนคัพ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำ ให้แก่ ศพด.บ้านปลายธารราชรักษา และกองช่าง จากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔๖,๑๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำ รวมทั้งสิ้น ๒ รายการเป็น

	เงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๓,๑๐๐ บาท สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ขอให้ยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	สมาชิกสภา มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง และงดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ และเลขาธิการสภาฯ
ประธานสภาฯ	ต่อไป วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
นายเสกสรรค์ กาโห นายก อบต. ลำพูน	เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ในวาระที่ ๔.๔ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีรายการดังนี้ ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยสุวรรณ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านสระบัว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยสุวรรณ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านสระบัว ตำบลลำพูน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด ๔๗P ๐๕๔๖๕๗๗ UTM ๐๙๘๑๗๖๐ จุด สิ้น สุด พิกัด ๔๗P ๐๕๔๖๖๘๒ UTM ๐๙๘๒๐๘๘ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวเรียบร้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๑๙) เนื่องจากเป็นความเดิมจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยสุวรรณ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านสระบัว ซึ่งมีความผิดพลาดรายละเอียดในส่วนของความหนาของพื้นถนน ซึ่งถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตนั้นจะต้องมีความหนาเพียง ๐.๐๕ เมตร แต่รายละเอียดในข้อบัญญัติระบุเป็น ๐.๑๕ เมตร ซึ่งมีความผิดพลาด และในส่วนของจุดพิกัดสิ้นสุดของโครงการมีความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้มีความถูกต้องครับ
ประธานสภาฯ	การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยสุวรรณ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านสระบัว งบประมาณจำนวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น ขอเปลี่ยนแปลงในส่วนรายละเอียดความหนา จากเดิมหนา ๐.๑๕ เมตร ซึ่งพิมพ์ผิด ขอแก้ไขเป็น หนา ๐.๐๕ เมตร และจุดพิกัดสิ้นสุดโครงการ จากเดิม จุดสิ้นสุดพิกัด ๔๗P ๐๕๔๖๖๘๒ UTM ๐๙๘๒๐๘๘ ซึ่งพิมพ์ผิดขอแก้ไขเป็น จุดสิ้นสุดพิกัด ๔๗P ๐๕๔๖๖๗๘ UTM ๐๙๘๒๐๗๐ แต่งบประมาณ

ยังคงเดิมครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติเลยครับ สมาชิกท่านใดเห็นว่าให้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ของ อบต.ลำพูน ให้ผ่านสภาฯนี้ ขอให้ยกมือ
ด้วยครับ

มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ มติเห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ
และเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ บริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็น
เนอร์ยี จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบกำจัดขยะของ อบต.ลำพูน ขอให้ท่านปลัดฯ และท่าน
รองปลัดฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายปรีชา เนื่องเกตุ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในส่วนนี้ท่านรองปลัดฯ ซึ่ง
เลขานุการสภาฯ รักษาการแทน ผอ.กองคลัง จะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ผมจะขอชี้แจงสักเล็กน้อยก่อน
ครับว่า โดยปกติแล้ว อบต.ลำพูนจะทำการจัดซื้อจัดจ้างในการกำจัดขยะ มี ๒
ขั้นตอน คือ จ้างเหมาบริษัทเอกชนในการเก็บขยะ เพราะเราไม่มีรถจัดเก็บขยะ ใน
ส่วนนี้ไม่มีปัญหา เพราะเราตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่
สองคือ การกำจัดขยะ เดิมที อบต.ลำพูน จ้างเทศบาลเมืองนาสารเป็นคนกำจัดขยะ
ซึ่งเทศบาลเมืองนาสารก็ไปจ้างบริษัทเอกชนเพื่อกำจัดต่ออีกครั้งหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน
นี้ เทศบาลเมืองนาสารได้ยกเลิกสัญญากับทาง อบต.ลำพูนเรียบร้อยแล้ว แม้แต่
เทศบาลเมืองนาสารเองก็จ้างบริษัทเอกชนในการกำจัดขยะเช่นกัน เมื่อเทศบาลฯ
ยกเลิกสัญญาแล้ว การเก็บขยะเองก็ยกเลิกไม่ได้ ในส่วนของการเก็บ กับ การกำจัดจะ
เป็นคนละส่วนกัน เราจะต้องมีการทำสัญญา ๒ ฉบับ คือ จ้างเอกชนจัดเก็บ และจ้าง
บริษัทเอกชนทำการกำจัดขยะ ซึ่ง อบต. ส่วนใหญ่จะจ้างบริษัทเอกชนในการกำจัด
ขยะ เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถทำการกำจัดได้เอง จึงมีความจำเป็นต้อง
จ้างบริษัทลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี เป็นผู้กำจัดขยะของ อบต.ลำพูน ครับ ขอให้ท่าน
รองปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

นายเจษฎา สายสิงห์ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ทางบริษัทลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี ได้เสนอ
รองปลัด อบต. ราคาค่ากำจัดขยะโดยการฝังกลบ คือ ราคาตันละ ๔๕๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดงบประมาณราคาขอให้สมาชิก ดู
รายละเอียดในหน้าที่ ๓ นะครับ จะเป็นค่าปรับพื้น ค่าแรงงาน ค่าภาษี และอื่นๆ
รวมแล้วเป็นราคาตันละ ๔๕๐ บาท ซึ่ง อบต.ลำพูนได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทลัคกี้
เป็นบริษัทที่อยู่ใกล้พื้นที่ อบต.ลำพูนมากที่สุด และราคาเป็นราคามาตรฐาน อบต.
ลำพูน จึงเสนอมาเพื่อให้สภาฯ พิจารณานุมัติให้บริษัทลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี เป็น
ผู้รับผิดชอบกำจัดให้ขยะให้กับ อบต.ลำพูนครับ

- ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ตามที่ท่านปลัดและท่านรองปลัดฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถามหรือไม่ครับ
- นายภราดร เกษเพชร ส.อบต. ม.๓ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมอยากทราบรายละเอียดการจัดเก็บขยะของ อบต.ลำพูนในแต่ละวัน ว่ามีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้จริงจำนวนกี่ตัน เป็นงบประมาณเดือนละเท่าไรครับ
- นายเสกสรรณ กาโท เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกครับ ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน ประมาณ ๒ ตัน ครับ นำไปทิ้งครั้งละ ๖ วัน หยุดวันอาทิตย์ ทั้งสัปดาห์ประมาณ ๑๒ ตัน ครับ ซึ่งราคาที่จัดเก็บจะถูกกว่านำไปทิ้งที่เทศบาลตำบลเวียงสระครับ
- ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- นายภราดร เกษเพชร ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกครับ ในการประชุมเมื่อปีที่แล้ว ผมได้ยกเรื่องนี้มาเป็นแนวทางการพัฒนาของตำบล คือการจัดเก็บขยะเป็นระบบ ซึ่งผมได้เสนอไปเมื่อปีที่แล้ว และผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านคงยังไม่เคยไปเจอเมืองที่ไม่มีถังขยะเลย ลักษณะนี้เขาทำได้อย่างไร ที่นั่นคือเทศบาลนครหนองคาย ครับ เราสามารถนำแบบอย่างนี้มาต่อยอดของเรา อบต.ลำพูนก็ไม่เคยไปศึกษาดูงานเลยเป็นระยะเวลา ๖-๗ ปี ผมได้เคยเสนอไปแล้ว ลองไปศึกษาว่าที่อื่นสามารถทำได้อย่างไร เราก็จะประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ได้ ผูกท่านนายกฯ พิจารณาตรงนี้ด้วยครับ
- ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุม หากใครเห็นว่าให้บริษัทคึกคัก คลีน เอ็นเนอจี เป็นผู้รับผิดชอบกำจัดขยะของ อบต.ลำพูน ขอให้ยกมือครับ
- มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ มติเห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน คือประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
- ประธานสภาฯ ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกบ้างครับ
- นายปรีชา เนื่องเกตุ เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน โดยปกติการจ่ายขาดเงินสะสมในแต่ละปี จะดำเนินการเพียงครั้งเดียว ซึ่งเราได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมไปบ้างแล้ว ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๖,๘๕๙,๐๓๘ บาท แต่เนื่องจากปีนี้มีปัญหาภัยแล้งหนัก ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ซึ่งถ้าจะมีการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผมอยากจะขอเน้นย้ำเนื่องจากมีหนังสือสั่งการฉบับใหม่ว่า การจ่ายขาดเงินสะสมจะเน้นย้ำเรื่องน้ำเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคลอง ซ่อมแซมระบบประปา หรือจุดเจาะบาดาล จะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ โดยยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และต้องจัดทำให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ ผมจึงอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าหากต่อไปจะมี

โครงการใดที่จำเป็นจะต้องจ่ายขาดก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เพื่อที่ทาง อบต. จะได้รับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นายสมโชค นะประสม

เรียนประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ส.อบต. ม.๓

เรื่องแรก คือเหมืองแร่ เนื่องจากบริษัทเหมืองแร่ที่ได้เคยยื่นเรื่องขอสัมปทานเหมืองแร่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูนไว้ ช่วงนี้ต้องระงับไว้ชั่วคราวก่อน เนื่องจากกรมศิลปากร จังหวัดนครศรีธรรมราชทักท้วงเรื่องอยู่ใกล้กับภูเขาซึก ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญ ทำให้ต้องล่าช้าออกไป เรื่องที่สอง ตามที่ท่านปลัดได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินสะสม เรื่องซ่อมถนนเป็นเรื่องที่ต้องเสนอให้ทำ แต่ไม่ได้ทำ น่าจะเป็นเรื่องสุดท้าย เพราะผมพูดไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องการซ่อมถนนทางสมาชิก อบต. ม.๔ ไม่ได้พูดหรือครับ แต่ผมขับรถผ่านทุกวันๆ ผมเห็นถนนที่เป็นหลุมบ่อ ที่จะซ่อมด้วยยางแอสฟัลท์ติกที่ซื้อมาไว้ แล้วนำไปปะถนนที่เป็นหลุมไว้ ซ่อมไปสองถึงสามครั้งแล้ว สอบถามไปก็ได้ความว่าเครื่องที่ใช้บดอัดก็ชำรุดแล้ว ลูกน้องในสังกัดเองก็สั่งงานไม่ได้ ท่อแตกอยู่ที่บ้านท่านณรงค์ ทองน้อย ผมเองก็ไม่ว่าต้องแจ้งใคร เพราะแจ้งไปประมาณเดือนหนึ่งแล้ว แต่เรื่องก็ยังเงียบ ถ้านายกไม่สั่งการ ลูกน้องก็ไม่ทำ ทั้งๆ ที่เราต้องช่วยกันเพื่อให้ อบต. มันพัฒนาขึ้น

นายสมจิต พัฒน์สังวาล

เรียนประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิก ผมขอตอบข้อซักถามในเรื่องท่อนะครับ จริงๆ ที่ผมเข้าไปทำ ท่านสมาชิกก็ได้เข้าไปทำด้วย ผมเองก็ได้สอบถามท่านแล้วว่าที่ไหนที่น้ำหาย แต่บางช่วงที่ท่านไม่อยู่ ผมก็ได้ทักท้วงไปยังท่านสมโชคแล้วว่าถ้าจ่ายน้ำตรงนี้ไปก็คงไม่พอ ท่านรองนิยามก็ได้แจ้งมาว่าเพียงพอ จริงๆ ที่หมู่ ๒,๓,๕ และ ๗ ผมก็จะไปลงพื้นที่เอง ไปรื้ออบางส่วนที่น้ำหาย บางส่วนท่านสมาชิกเองก็ทราบ น้ำมีอยู่เต็มแทงค์ แต่ปล่อยไปเพียงสองขอยไม่ถึงสองชั่วโมง น้ำกลับหมดแล้ว พอไปสอบถามชาวบ้านๆ กลับไม่ได้ใช้น้ำ ท่านจะพูดเช่นนี้ไม่ได้ เพราะเวลาลงไปทำ ผมเองก็อยากให้ท่านไปด้วย เพราะจะหวังพึ่งแต่ผู้บริหารอย่างเดียว ก็คงไม่พอ อยากให้ทุกคนร่วมมือกัน สมาชิกน้อยคนมากที่ลงมาช่วยเหลือกัน

นายสมโชค นะประสม

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกครับ เรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้น ตอนที่พูดคุยกัน ได้แจ้งเบอร์ติดต่อไว้เพียงคนเดียว คือนายมนัญชัย นอกจากนี้ก็ไม่มีใครเลย วันไหนที่ติดต่อกันไม่ได้ ก็ไม่ทราบเลย ไม่มีใครติดต่อมายังผมเลย ว่าตรงไหนขาดน้ำ ตรงไหนต้องเอาน้ำไปส่ง ถ้ามีคนติดต่อมาที่ผม ผมก็จะแจ้งต่อไปให้ว่าตรงไหนที่ต้องการน้ำบ้าง เพราะการทำงานตรงนี้ ท่านผู้บริหารฝากความหวังไว้ที่ท่านปลัด มากกว่าสมาชิก ถ้าท่านแจ้งให้สมาชิกทราบ ทุกคนก็จะช่วยกันครับ

นายภราดร เกษเพชร

เรียนประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ตามที่ท่านรองฯ ได้กล่าวมาแล้วนั้น

ส.อบต. ม.๓

ผมทราบครับถึงความลำบากเหนื่อยยากที่ท่านได้มาช่วยเหลือ หมู่ที่ ๓ วันที่ได้เข้าร่วมประชุมกัน ท่านก็ได้แจ้งแล้วว่าให้ติดต่อมายังลูกจ้าง คือนายมนัญชัย ก็มีอยู่เพียงครั้งหรือสองครั้งที่ผมเสียความรู้สึก ในการทำงานผมทราบครับว่าคนทำงานเองก็เหนื่อย แต่ผมได้รับคำตอบที่ไม่ค่อยดีนัก หลังจากนั้นผมก็ไม่ติดต่อไปอีกเลย นี่คือเรื่องการประสานงานครับ ผมเองก็เข้าใจครับว่ารถที่ใช้ส่งน้ำมีเพียงสองคน คนที่รับผิดชอบส่งน้ำก็ไม่กี่คน ก็คงเหนื่อย แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และตามที่ท่านรองฯ กล่าวมาว่าปล่อยน้ำให้เพียงแค่สองชอย แต่น้ำกลับไม่พอ ผมก็ได้ทราบและเห็นมาเช่นกัน ซึ่งตรงนี้ผมก็มั่นใจว่าน้ำต้องหายไปแน่นอน แต่ก็ยังหาต้นตอของปัญหาไม่ได้ เราเองก็ไม่ใช่ว่าผู้ชำนาญการเรื่องน้ำ ที่จะทราบได้ว่าจำนวนคร้วเรือนแค่นี้ ต้องใช้ปริมาณน้ำแค่นี้ เราเพียงใช้ประสบการณ์ในการทำงาน ผมขอเรียนเน้นย้ำว่าในปีหน้าถ้าเป็นไปได้ ผมขอที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ ให้พิจารณาเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยครับ และอีกเรื่องคือเรื่องการเกลี่ยไหล่ทางที่ห้วยปกคลุม ถนนปกติกว้าง ๖ เมตร แต่ห้วยปกคลุมไปแล้วด้านละเมตร หรือสองเมตร ถนนก็แคบลง การสัญจรไปมา เมื่อรถสวนทางกันก็ลำบาก และอีกเรื่องผมได้แจ้งเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว คือเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในครั้งที่แล้วที่ผมได้แจ้งไป เสียไปเพียง ๖ จุด ตอนนี้เสียเพิ่มไปอีกหลายจุด ชาวบ้านก็ร้องเรียนมายังผมว่า สาเหตุที่รถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านหายเกิดจากไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้าบ้านเสียหาย ผมอยากขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ

นายนิยม สุทธิรักษ์
รองนายก อบต.ลำพูน

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงในเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งครับ ตามที่ท่านสมโชคได้บอกว่าในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ผมเองก็ได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ปกติจะใช้รถยนต์เพื่อบรรทุกน้ำเพียง ๒ คัน แต่เนื่องจากไม่ทันกับความต้องการ จึงต้องเพิ่มรถอีก ๑ คัน หลักการให้ความช่วยเหลือของเรา หากไม่มีการแจ้งทางโทรศัพท์ เราก็จะแจกน้ำไปในแต่ละชอย เราเองก็จะแจ้งให้ชาวบ้านทราบตลอดว่า หลังจากนั้นอีกสองวัน หรือสามวัน จึงจะนำมาให้อีก ผมจึงมองว่าการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์จึงไม่ได้มีความจำเป็น อีกเรื่องคือเรื่องไฟฟ้าที่ท่านภราดรแจ้งมาว่าชำรุดนั้น อยากให้ท่านเข้าใจว่าทาง อบต.ลำพูนเอง ไม่มีรถกระเช้าสำหรับซ่อมแซมไฟสาธารณะ จึงต้องติดต่อประสานงานไปขอยืมจากหน่วยงานอื่น จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เพราะต้องรอให้รถกระเช้าของหน่วยงานนั้นๆ ว่างก่อน จึงจะมาดำเนินการให้กับเราได้ อยากให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันด้วย เรื่องการเปิดปิดไฟสาธารณะ เปิด-ปิด ทั้งวันทั้งคืน บ่อยๆ เช้าก็เสียหายได้

นายภราดร เกษเพชร

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน เรื่องการเปิด-ปิด ไฟฟ้า ที่จริงแล้ว

- ส.อบต. ม.๓ ลูกจ้างในสังกัดของท่านเองก็มีหลายคน ถ้าท่านรู้จักการแบ่งงาน แต่ละคนอยู่ในพื้นที่หมู่ไหน ก่อนมาทำงานทางผ่านให้ช่วยดูเลยครับ ปิดไฟก่อนที่จะมาทำงาน แต่ละคน แต่ละหมู่ ช่วยๆ กันก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้ บางวันผมกลับจากสวนยางตอนเช้าผมก็จะปิดให้ แต่วันไหนถ้าผมไม่ได้ผ่านตอนเช้า บางครั้งผมผ่านมาช่วงบ่าย ไฟก็ยังเปิดอยู่ครับ ลูกจ้างของหน่วยงานมีหลายคน ผู้บริหารสั่งการเลยครับ ให้ช่วยกันดูแลตรงนี้ การบริหารงานที่บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญครับ ขอฝากกับท่านปลัดด้วยนะครับ ในฐานะผู้ดูแลหน่วยงาน
- นายปรีชา เนื่องเกตุ เลขานุการสภา อบต. เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมเองก็เพิ่งทราบว่าไฟสาธารณะยังใช้ระบบการเปิด-ปิด เอง เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือใช้ระบบอัตโนมัติ ผมก็จะรับเรื่องไว้ แล้วจะปรึกษากับผู้บริหารหลังจากนี้ว่าจะดำเนินการมอบหมายงานอย่างไรครับ
- นายสมโชค นะประสม ส.อบต. ม.๓ เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิก ผมขอฝากอีกเรื่องครับ เรื่องไฟฟ้าของ อบต. ครับ มีทั้งหมด ๕ จุด แต่กลับไม่เปิดไฟไว้ในตอนกลางคืน ตำแหน่งยามของ อบต. มี แต่กลับไม่เปิดเลย บางคืนก็เปิดไว้เพียงหลอด หรือสองหลอด คือด้านหน้ากับด้านหลังเท่านั้น และตามที่ท่านภราดรพูดไว้เรื่องรถหาย ผมอยากให้ท่านช่วยดูเรื่องงบประมาณที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด ว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านสูญหาย ที่ อบต. เองก็เช่นกันครับ ควรจะมีการติดตั้งไว้ครับ
- นายพงศธร ชูพันตา ส.อบต. ม.๔ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน จากที่ท่านสมโชคได้กล่าวมาแล้วนั้น เรื่องถนนที่เป็นหลุมบ่อ ของหมู่ที่ ๔ เพราะที่ผ่านมาทุกหมู่ได้รับการซ่อมแซมไปแล้ว แต่ยกเว้นหมู่ที่ ๔ ผมเองก็ไม่อยากพูด เพราะแต่ละครั้งที่ผมทวงถามไป ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีรถที่จะบรรทุกยางไปซ่อม จนตอนนี้ถนนเป็นหลุมบ่อทั้งสายแล้วครับ ผมจึงอยากฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ
- ประธานสภา ไม่ทราบว่าใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสนอแนะความคิดเห็น และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ทางคณะผู้บริหารได้ทราบ ผมก็ขอฝากเรื่องไปยังท่านนายก และท่านรองนายกฯ ให้รับทราบปัญหาในแต่ละด้าน เมื่อเราได้รับทราบปัญหาแล้ว ก็อยากให้รีบดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดยด่วนครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ และผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับ
- ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายปรีชา เนื่องเกต)
เลขานุการสภา. อบต. พูน

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายคณิศร เนียมกุล)
ประธานสภา อบต.ลำพูน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมโชค นะประสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิพงษ์ มากบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพงษ์ศักดิ์ คงทรัพย์)